

'แกรมมี่' จัดใหญ่ปีมาส่ง 'อินสตริงค์' ปะทะ 'วีเวอร์' หน้า 28

'แกรมมี่' จัดใหญ่ปีมา

ส่ง 'อินสตริงค์' ปะทะ 'วีเวอร์'

"บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)" เปิดศักราชปีมาด้วยปรากฏการณ์ การร่วมมือของยักษ์ใหญ่ในวงการบันเทิงจาก ประเทศไทยและญี่ปุ่นโดยส่ง "ปาล์ม" ปรียวิศว์ นิลจุลกะ "ปอ" อนุชานต์ จันทร์สุไร "ดี" สุเทพ รัตนศาสตร์วานันท์ และ "บี" นพกาญจน์ แฟง เอม วง "อินสตริงค์" 4 หนุ่มร็อกสังกัดค่าย "จีเน่ เรคคอร์ด" ร่วมโปรเจกต์งานเพลงข้าม ชาติกับ 3 หนุ่ม "โทรุ (กลอง)" "ยูจิ (ร้องนำ- เปียโน)" และ "โชตะ (เบส)" วง "WEAVER

(วีเวอร์)" เจ-ร็อกชื่อ ดังกาย "AMUSE (อะมิวส์)" ประเทศ ญี่ปุ่น ประเดิมซิงเกิ้ล แรกด้วยเพลง "LIGHT(ไลท์)" ซึ่งเตรียมปล่อย ทั้งภาพและเสียงให้แฟนเพลงไทย-ญี่ปุ่นฟัง พร้อมกันในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ โดยหนุ่ม ปาล์ม นักร้องนำของวงเผยถึงการทำงานเพลง ร่วมกันครั้งนี้ว่า ค่าย อะมิวส์ อยากร่วมงานกับ วงดนตรีทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากที่ เขาเคยได้ร่วมงานกับหลายๆ ประเทศมาแล้ว จึง ได้ส่งวง "วีเวอร์" มาให้ "แกรมมี่" ดูว่าน่าจะเข้า กับวงไหนได้บ้าง

"ทาง พีดี (กริช ทอมมัส ผู้บริหารแกรมมี่ ด้านธุรกิจเพลง) ได้เห็นโปรไฟล์วีเวอร์แล้วก็ มองว่าน่าจะเข้ากับวงเราได้มากที่สุด เพราะเป็น วงเปียโนร็อกเหมือนกัน และผมเองก็พูดภาษา ญี่ปุ่นได้ด้วย น่าจะสะดวกในการสื่อสารเลยได้ มาร่วมงานกัน การทำงานระหว่างประเทศเราใช้ ไลน์ (แอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน) เป็นตัวเชื่อม โดยพูดคุยผ่านไลน์ ส่งงานกันทางนั้น" ปาล์ม กล่าว ก่อนจะเสริมต่ออีกว่า

"ผมบินไปอัดเสียงร้องที่ญี่ปุ่น ส่วนวีเวอร์ ก็บินมาถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ประเทศไทย อาจจะมี



ยากนิดหน่อยตรงเรื่องเนื้อเพลงที่ต้อง แปลเป็น 3 ภาษาคือ ไทย ญี่ปุ่นและ อังกฤษ ซึ่งตอนนี้ผ่านไป 4 เดือนเรา ทำเสร็จไปแล้ว 2 เพลง ซึ่งเพลงแรกที่จะปล่อย ออกมาทั้งเพลงและมิวสิกวิดีโอคือเพลง "ไลท์" ซึ่งจะพร้อมกันทั้งไทยและญี่ปุ่นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ เพลงไลท์มีเนื้อร้อง 2 ภาษาคือไทย และอังกฤษ แต่งโดย ผม พีไป (ไป โปษชนกุล) และ โทรุ (มือกลองวงวีเวอร์) เนื้อหาเป็นอารมณ์ ประมาณว่าแอบรักผู้หญิงคนหนึ่ง จะออกเป็น แนวแฟนตาซีนิดหน่อยด้วย" ปาล์มเผย

ซึ่งถ้าใครเคยฟังเพลงของอินสตริงค์มาก่อน จะรู้ว่าไม่เคยมีเนื้อเพลงที่เป็นแบบนี้ในเพลงของ วงอินสตริงค์เลย แต่พอได้เอาเนื้อเพลงไปเข้า กับดนตรีปรากฏว่ามันเข้ากันได้ดี ถือเป็นความ แปลกใหม่ที่น่าสนใจ ส่วนดนตรีเพลงนี้ดีไซน์ให้ มีหลายอารมณ์ทั้งช้าและเร็ว และสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นแกนหลักของวงอินสตริงค์และวงวีเวอร์

...สิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะ เป็นแกนหลักของวง อินสตริงค์และวงวีเวอร์ คือเสียงเปียโน ที่เป็นจุดขาย ของทั้งสองวง...

คือเสียงเปียโนที่เป็นจุดขายของทั้งสองวง "จากที่ได้ร่วมงานกันทำให้รู้ว่าวีเวอร์มี ความตั้งใจในการทำงาน มีฝีมือในการเล่นดนตรี มาก และมีความรับผิดชอบสูง ยิ่งไปกว่าเราขอ ผাগเพลง ไลท์ ซิงเกิ้ลแรกของเราทั้ง 7 คน ด้วย ดาวน์โหลดได้ที่ *1230069 พบกัน 12 กุมภาพันธ์นี้" ปาล์มกล่าวปิดท้าย